

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CHINH
PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
Tháng 10, 11 năm 2023

STT	TÊN SÁCH	TÁC GIẢ
1	<p>Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới</p> <p><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách <i>Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới</i> do TS. Nguyễn Hữu Dũng và TS. Lê Mậu Nhiệm đồng chủ biên, tập trung trình bày vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, thông qua việc tích cực chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào thi đua, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoạt động đối ngoại... từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo thành sức mạnh to lớn, bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.</p> <p>Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà quản lý, lãnh đạo trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác mặt trận nói chung và tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng.</p>	TS Nguyễn Hữu Dũng TS. Lê Mậu Nhiệm
2	Lôgic Pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước	Người dịch

	<p style="text-align: center;"><i>Trích nội dung</i></p> <p>Nội dung cuốn sách chia theo nhóm vấn đề:</p> <p>Ở góc độ lý luận, cuốn sách tập trung trình bày nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển các khái niệm, học thuyết pháp trị, tổng kết cơ sở lý luận, đối tượng nghiên cứu cũng như các phạm trù cơ bản của pháp trị và pháp luật;</p> <p>Ở góc độ thực tiễn, cuốn sách tập trung phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hóa quản lý đất nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc như xây dựng niềm</p>	Vũ Thị Thìn
3	<p>Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số thách thức và cơ hội</p> <p style="text-align: center;"><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách gồm 14 chương, tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học công phu của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và ngoại giao đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cung cấp những thông tin và góc nhìn mới mẻ về chủ đề ngoại giao số. Các chuyên gia đã vận dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để nêu bật các tác động qua lại giữa internet và ngoại giao. AI và ngoại giao số, đồng thời nêu lên các chủ đề mới về chương trình nghị sự ngoại giao như an ninh mạng, ngoại giao Twitter, quyền riêng tư, hay việc sử dụng các công cụ internet để thực hành ngoại giao. Bên cạnh đó, bằng cách xem xét hiện tượng ngoại giao số từ mọi góc độ, các chuyên gia không những chỉ ra các mối nguy hiểm mới từ xu hướng phát triển này, mà còn gợi ý nhiều cách thức chống lại những mối hiểm nguy đó.</p>	Fatima Roumate
4	<p>Tranh chấp biển đông pháp lý và thực tiễn</p> <p style="text-align: center;"><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách là tài liệu hữu ích đưa các thông tin pháp lý về tranh chấp trên Biển Đông tới đông đảo bạn đọc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, thực hiện thành công chính sách, pháp luật của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông.</p>	TS Trần Công Trục

	<p>Cuốn sách gồm 4 chương:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chương I. Tranh chấp quốc tế • Chương II. Các loại tranh chấp trong Biển Đông dưới góc độ pháp lý; • Chương III. Các bất đồng, tranh chấp trong Biển Đông; • Chương IV. Nhận diện những thông tin, nhận thức và luận điểm sai trái đang tồn tại. 	
5	<p>Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam Đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới</p> <p style="text-align: center;"><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách <i>Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới</i> do TS. Nguyễn Hữu Dũng và TS. Lê Mậu Nhiệm đồng chủ biên, tập trung trình bày vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, thông qua việc tích cực chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào thi đua, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoạt động đối ngoại... từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo thành sức mạnh to lớn, bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.</p> <p>Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà quản lý, lãnh đạo trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác mặt trận nói chung và tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng.</p>	<p>TS Nguyễn Hữu Dũng</p> <p>TS Lê Mậu Nhiệm</p>
6	Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã	PGS.TS

	<p>hội</p> <p style="text-align: center;"><i>Trích nội dung</i></p> <p>Nội dung cuốn sách trình bày hệ thống các vấn đề lý luận về dân chủ và thực hành dân chủ, pháp chế và tăng cường pháp chế, mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta thời gian qua, từ đó làm rõ các thành tựu đạt được, các hạn chế, yếu kém cùng nguyên nhân và các vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó, cuốn sách đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta trong thời gian tới</p>	Vũ Trọng Lâm
7	<p>Đôi đầu Nga - Mỹ “cuộc chiến tranh lạnh” mới</p> <p style="text-align: center;"><i>Trích nội dung</i></p> <p>Cuốn sách hé mở nhiều sự kiện bí mật, những nghi vấn, những âm mưu, toan tính trong chiến lược an ninh quốc gia của mỗi nước, phân tích, bình luận về sự đối đầu giữa hai cường quốc Nga – Mỹ trên nhiều khía cạnh cụ thể như cuộc chiến thông tin, chạy đua vũ trang, bầu cử tổng thống hay tranh giành nguồn tài nguyên thậm chí cả lãnh thổ..., qua đó giúp bạn đọc phần nào hiểu sâu hơn và nhận biết đúng bản chất của sự đối đầu chưa khi nào chấm dứt giữa hai cường quốc này.</p>	Igor Prokopenko

THƯ VIỆN